

am RELEASE AGENT (R-Release Agent)

MÔ TẢ SẢN PHẨM

am RELEASE AGENT là hợp chất tháo dỡ ván khuôn, giúp cho việc tháo dỡ và làm vệ sinh được dễ dàng hơn. am RELEASE AGENT tạo cho bề mặt bê tông hoàn thiện sau khi tháo dỡ ván khuôn rất phẳng và đẹp.

CÁC ỨNG DỤNG

am RELEASE AGENT phù hợp với tất cả các loại ván khuôn như ván khuôn gỗ, sắt, nhựa... Khi bê tông được đổ vào bề mặt có ván khuôn có sử dụng chất bảo dưỡng am RELEASE AGENT, hàm lượng vô tự do trong xi măng sẽ tác dụng hóa học với chất bảo dưỡng tạo nên bọt xốp.

Lớp xốp giữa bề mặt ván khuôn và bề mặt bê tông là lớp trung gian, ngăn cản sự bám dính bê tông vào thành ván khuôn. Do đó, bề mặt bê tông hoàn thiện rất phẳng, sạch và không bám bẩn.

CÁC ƯU ĐIỂM

- Phù hợp sử dụng cho tất cả các loại ván khuôn.
- Ngăn chặn sự rỉ sắt của thép.
- Giảm thiểu sự rơi vãi bê tông vào các lỗ hổng, các khuyết tật hay sự nhuộm màu trên bề mặt ván.
- Việc tháo dỡ ván khuôn được nhanh và rất dễ dàng, tiết kiệm nhân công.
- Chất bảo dưỡng khô trong 2 giờ, chịu được ảnh hưởng của thời tiết, đi lại và không rửa trôi khi trời mưa.
- Sử dụng liên tục chất bảo dưỡng lên bề mặt ván khuôn gỗ sẽ nâng cao hiệu quả của chất bảo dưỡng..

- Tần suất sử dụng ván khuôn cao, hiệu quả về mặt kinh tế.
- am RELEASE AGENT bao gồm những hạt chất rắn nhỏ lơ lửng mà không bị lắng đọng, có độ linh động rất cao. Do đó, có thể sử dụng những thiết bị phun đơn giản, ít công kênh.

PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG

Thi công

am RELEASE AGENT dễ dàng sử dụng. Có thể thi công lớp rất mỏng và đều. Có thể thi công lên tất cả các loại ván khuôn bằng máy phun, cọ quét hoặc cọ lăn.

Mọi sự dư thừa đều có thể được lau chùi bằng giẻ lau. Tuy nhiên, để đảm bảo về chất lượng và kinh tế, áp dụng phương pháp thi công phun sương để đảm bảo lượng vật liệu không bị hao hụt nhiều.

BẢO QUẢN

am RELEASE AGENT được bảo quản trong kho khô mát có bóng râm. Không được để gần các thiết bị điện hoặc gần các nguồn dễ gây cháy nổ.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Màu sắc	Lỏng, vàng nhạt
Tỷ trọng	0.85 g/cm ³
Nhiệt độ bốc cháy	75 ⁰ C
Độ nhớt	5.23 cP

LƯỢNG DÙNG

Thi công bằng phương pháp phun sương lên bề mặt ván khuôn kim loại hoặc gỗ: 1 lít **am** RELEASE AGENT thi công được 35 đến 40 m². Bề mặt ván khuôn thô, nhám và thi công bằng tay định mức dùng sẽ giảm xuống. Với ván khuôn gỗ mới, thi công làm hai lớp. Lớp đầu tiên phủ kín bề mặt, lớp thứ hai thi công trước khi đổ bê tông.

ĐÓNG GÓI

am RELEASE AGENT được đóng gói dạng thùng 20 lít, phuy 208 lít hoặc bồn 1000 lít.

THỜI HẠN SỬ DỤNG

Thời hạn sử dụng **am** RELEASE AGENT là 12 tháng kể từ ngày sản xuất trong điều kiện được bảo quản và bao bì đóng kín.

Asia Mortar Co., LTD (AM Co., LTD)

33 / 1 – Lý V n Ph c, Ph ng Tân nh, Qu n 1, Tp. HCM

Tel: (84-8) 38 20 8686 Fax: (84-8) 38 20 8866 Email: amv@asiamortar.com Website: www.asiamortar.com

Các chi tiết kỹ thuật và hướng dẫn nêu trong tài liệu này được đúc kết từ kiến thức, kinh nghiệm và dựa vào các kết quả thí nghiệm thực tế công trường, phòng thí nghiệm. Tuy nhiên trong một số trường hợp tất cả các thông tin nêu trên có thể không được tuân thủ nghiêm ngặt tại công trường do sai phương pháp thi công, do nhà ứng dụng, do điều kiện thi công nên có thể xảy ra kết quả không như đề cập và hoàn toàn không được quy trách nhiệm cho nhà cung cấp. Nên tham khảo bộ phận kỹ thuật Asia Mortar để tránh sai sót trong mọi trường hợp để có kết quả tốt nhất.